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PM 2.5” โดยสภาวิศวกร

การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟปาและฝ ุน PM 2.5” โดยสภาวิศวกร

ดร.เชาวน นกอยู กรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ไดมีโอกาสเขารวมงานเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟปาและฝ ุน PM 2.5” ครัง้ที่ 4

จัดโดยสภาวิศวกร รวมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชู

ปถัมภ และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร

เพื่อสรุปขอเสนอแนะทัง้หมด 4 ครัง้มากําหนดมาตรการป องกันทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อนําเสนอรัฐบาล และ

หนวยงานที่เกี่ยวของภายในเดือนกรกฎาคมน้ี โดยไดรับเกียรติจากผูรวมเสวนาและใหขอมูล ประกอบดวย ดร.บุญ

สง ไขเกษ (สมาชิกวุฒิสภา), นายเถลิงศักดิ ์ เพ็ชรสุวรรณ (รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ), ดร.สุพัฒน หวังวงศวัฒนา

(อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ), ผศ.ดร.สุรัตน บัวเลิศ

(คณบดีคณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) โดยมีผูดําเนินรายการเสวนาคือ ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ

(กรรมการสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) และ ผศ.ดร.ฐิติมา รุงรัตนอุบล

(อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ) ซึ่งไดรับความสนใจจากภาคสวนตาง ๆ ไปรวมฟังการ

เสวนาครัง้น้ี ประมาณ 150 คน ประกอบดวยสมาชิกสภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และ

ประชาชนทัว่ไป ทัง้น้ีประเด็นในการเสวนาสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี

1.ประเด็นโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งไดกําหนดไวแลว ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเป็นเรื่องดีที่

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7/


รัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี ไดจัดตัง้คณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบและติดตามยุทธศาสตรของชาติ ซึ่งเป็นหน าที่สวน

หน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาที่จะติดตามการทํางานของผูบริหารกระทรวงและขาราชการประจําซึ่งจะตองรายงานและ

ชีแ้จงถึงความคืบหน าในการทํางาน ทัง้น้ีปัญหาไฟปาและหมอกควันเป็นหน าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขณะที่ปัญหาฝ ุนขนาดเล็กมาก (Particulate Matter หรือ PM2.5) ยังไมมี

มาตรฐานที่ชัดเจน คาดวาหนวยงานที่รับผิดชอบจะไดมีการทบทวนหรือปรับปรุงตอไป

2. ประเด็นปัญหาฝ ุน PM2.5 ของประเทศไทย โดยเริ่มตัง้แตชวงปลายปีจนถึงตนปี จะตองสรางระบบริหารจัดการที่

ชัดเจน เพื่อใหเกิดการจัดการแกปัญหาที่ตรงจุด เพราะคาดวาในเดือนธันวาคมปีน้ีถึงตนปีหน า ปัญหาฝ ุน PM2.5 ก็

จะกลับมาอีกสําหรับแนวทางการแกปัญหานัน้ จะตองเนนแกปัญหาที่ตนทาง คือ ลดการปลอยมลพิษ ทําใหเกิดฝ ุน

PM 2.5 ซึ่งคือรถบรรทุกที่ใชน้ํามันดีเซล ซึ่งทําใหเกิดฝ ุน PM2.5 มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ถึงรอยละ 34 โดยแก

ปัญหามลพิษ ใหใชมาตรฐาน EURO 4 จากเดิม EURO 3 รวมทัง้พัฒนาใหใชมาตรฐาน EURO 6 ซึ่งจะมีระบบกรอง

ฝ ุน และระบบกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) รวมถึงการจัดการจราจรใหคลองตัว ความเร็วสูงขึ้น สงเสริมให

ใชรถยนตสวนบุคคลน อยลง รวมทัง้ควบคุมการเผา โดยจัดระเบียบการเผาใหกระทบตอสิ่งแวดลอมน อยที่สุด

สําหรับกรมควบคุมมลพิษนัน้พบวามีการตรวจวัดเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และชีแ้จงขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งแตละคนจะ

มีเครื่องมือตรวจวัด ตองเขาใจความสามารถถึงประสิทธิภาพการใชงาน เทียบขอมูลระหวางกัน มีการเผยแพรขอมูล

ใหประชาชนรับทราบมากขึ้น การดูแลยานพาหนะ คุณภาพน้ํามัน ซึ่งมีผลตอการเกิดฝ ุน PM 2.5

3. ประเด็นไฟปา กระทรวงมหาดไทย รวมกับหนวยงานทองถิ่น จังหวัด เพื่อควบคุมการเผา กระทรวงเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกกรม เพราะวาที่ผานมามีการเผาออย ซังขาว ซังขาวโพด ที่ซึ่ง

ทุกหนวยงานจะตองใหความรูประชาชนใหหยุดการเผาใหได และรวมกันกําหนดระเบียบการจัดการการเผาเพื่อไมให

สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากมีการเผากอนและหลังการประกาศหามเผา ทําใหปีน้ีเกิดปัญหาไฟปารุนแรง

ทัง้น้ีควรมีระบบชังเผาในชวงเวลาที่เหมาะสม และระบบโควตาในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยคาดการณชวงเวลาที่

เหมาะสม เชน เผาแลวฝนตก ก็จะชวยลดปัญหาได เชื่อวาไมสามารถหามการเผาได แตจะตองจัดชวงเวลาใหเหมา

ะสม

4. ประเด็นการรับรูและการเตรียมความพรอมของประชาชน ปัจจุบันมีขาวสารมากมาย แตเราไมมีศูนยขอมูลที่ทัน

ตอเหตุการณและสามารถรับมือกับขอมูลที่หลัง่ไหลทาง Social Media อีกทัง้ คณะสิ่งแวดลอม หาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร ก็ไดจัดเสวนาประชาคม เพื่อรับฟังและหาแนวทางแกไขปัญหาฝ ุน PM2.5 และทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะ

ใหการสนับสนุนในการลดปัญหาฝ ุน PM2.5 พรอมแนะนําใหนําหลักเศรษฐศาสตรมาคิดคํานวณมูลคาความเสียหาย

ไมโครกรัมเป็นตัวเงิน อีกทัง้ผานมามีหลายหนวยงานชวยคิดและจัดเสวนาหลายแหง มีขอเสนอแนะปฏิบัติหลาย

ประการที่สวนงานตาง ๆ สามารถดําเนินการไดทันทีก็ใหรีบเรงดําเนินการ สวนขอปฏิบัติใดที่จะตองรวมทําหลาย

หนวยงานใหหาผูรับผิดชอบและลงมือปฏิบัติในลักษณะประชาและรัฐ ซึ่งจะชวยใหเกิดความรวมมือกันในป องกัน

และแกปัญหาไฟปาและฝ ุน PM2.5 ไดอยางยัง่ยืนตอไป

จากการเสวนาครัง้น้ีผมไดรับทราบขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ทําใหทราบวาปัญหาฝ ุนขนาดมาก หรือ PM2.5



นัน้สวนใหญเกิดจากรถยนตที่ใชน้ํามันดีเซล และการเผาในที่โลง (เผาที่สวน ไร นา และไฟปา) โดยที่เกิดจากภาค

อุตสาหกรรมน อยมาก ดังนัน้โรงไฟฟ าขยะจึงทําใหเกิดฝ ุนขนาดมาก หรือ PM2.5 ในปริมาณที่น อยมากเมื่อเทียบกับ

แหลงอื่นๆ

เขียนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดย ดร.เชาวน นกอยู


